

## สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 เมษายน 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 3 เมษายน 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันทารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาตโครงการ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารในท้องที่ต่าง ๆ รวม 3 ฉบับ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานกิจการ งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่ายขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543

เรื่อง รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการสู้รบบริเวณ แนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เรื่อง การจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เรื่อง กรมไปรษณีย์โทรเลขขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสหภาพวิทยุวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ ) ฉบับที่ กำหนดอัตราภาษีรถที่) .... .ศ.พ (.. ( ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการจูงใจในการ )  
(ประหยัด

เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และร่างกฎ ก .พ.  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (.... .ศ.พ) .. ฉบับที่  
.ศ.พ2535 ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรื่อง มาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2544 ราช 2  
สัปดาห์

เรื่อง การลงนามในคำประกาศเนื่องในปีแห่งสุขภาพจิต

เรื่อง การกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม )Refinance) ในปีงบประมาณ 2544

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ของกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการฯ ที่มีความจำเป็นให้คงอยู่หรือยกเลิก ของกระทรวงพาณิชย์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน

---

## **1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนญาโตตุลาการ พ.ศ . ....**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนญาโตตุลาการ พ.ศ. .... ที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อน วาระที่ 1 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการไว้แล้ว ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ้นวันที่ 4 เมษายน 2544 ต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดลักษณะ ความสมบูรณ์ และผลบังคับของสัญญาอนุญาตโตตุลาการ

กำหนดวิธีการตั้ง คุณสมบัติ การคัดค้าน การสิ้นสุดลง และความรับผิดชอบของคณะ  
อนุญาตโตตุลาการ

กำหนดขอบอำนาจของคณะอนุญาตโตตุลาการ

กำหนดวิธีพิจารณาชั้นอนุญาตโตตุลาการ

การทำคำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

กำหนดการคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการ

กำหนดการยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดและการอุทธรณ์

กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการ

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อน ในวาระที่ 1 ตามที่  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา  
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ้นวันที่ 4 เมษายน 2544 ต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้าย  
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ดังนี้

ใบอนุญาต จากอัตราเดิม 1,000 บาท เป็น 10,000 บาท

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือการขยายระยะเวลาทำงาน จากอัตราเดิม 1,000  
บาท เป็น 10,000 บาท

ใบแทนใบอนุญาต จากอัตราเดิม 300 บาท เป็น 3,000 บาท

การอนุญาตให้ทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงาน จากอัตราเดิม 500 บาท เป็น 5,000 บาท

เพิ่มเติมค่ายื่นคำขอ 100 บาท

---

### **3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. .... ที่ ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อน ในวาระที่ 1 ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ้นวันที่ 4 เมษายน 2544 ต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

เพิ่มอัตราการเก็บเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ และเงินค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ ต้องการให้เพิ่มอัตราเงินตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้คือ ค่าสมัครไม่เกิน 50 บาท ค่าบำรุงไม่เกินปีละ 24 บาท และเงินสงเคราะห์ไม่เกินศพละ 20 บาท ให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพราะจะทำให้สมาคมฯ ที่มีสมาชิกน้อยสามารถเก็บเงินในอัตราสูงได้ จึงได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่จะขยายอัตราให้สูงขึ้น จากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เป็นการกำหนดโดยกฎกระทรวงเพื่อสะดวกที่จะแก้ไขในครั้งต่อไป

เพิ่มข้อกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งและกรรมการสมาคมฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมหรือสมาชิก เพราะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งและกรรมการของสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของประชาชนผู้เป็นสมาชิก

เพิ่มเติมกำหนดให้สมาคมฯ รายงานทะเบียนสมาชิกจากปีละ 2 ครั้งทุกสิ้นเดือน มิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นรายงานปีละ 4 ครั้ง คือทุกสิ้นเดือน มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี และให้รายงานฐานะการเงินที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียน

เพิ่มเติมกำหนดให้สมาคมฯ จัดให้มีสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก บัญชีชำระเงินประจำตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงิน และหลักฐานการรับจ่ายเงิน

ให้นายทะเบียนมีอำนาจร้องทุกข์หรือฟ้องร้องคดีให้กับสมาคมฯ กรณีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคม โดยให้อัยการรับว่าต่างให้สมาคมฯ

แก้ไขเมื่อเลิกสมาคมฯ เดิมทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชียกให้แก่นิติบุคคลอื่นแก่เป็นยกให้แก่สมาคมฯ อื่นหรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของสมาคมฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

กำหนดไว้ในกฎหมายให้รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการจดทะเบียนคุณสมบัติกรรมการของสมาคมฯ การแต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนตัวกรรมการ

เพิ่มบทกำหนดโทษให้สูงขึ้นจากเดิม เพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิดเพื่อให้เกิดการเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด

ปรับเปลี่ยนข้อความในบางมาตรา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมกำกับดูแลจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

---

#### **4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารในท้องที่ต่าง ๆ รวม 3 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ รวม 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการกำหนดเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก เพื่อให้กองทัพบกสามารถควบคุมการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างโดยรอบที่ตั้งหน่วยทหารได้ด้วย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ร่างพระราชกฤษฎีกา 3 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ .... .ศ.ได้กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพ ในท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พได้กำหนดบริเวณเขต .... .ศ.ปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพบก ใน  
ท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดบริเวณเขตปลอดภัย .... ศ.  
ในราชการทหารแห่งกองทัพบก ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

---

## **5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วน ราชการกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่  
ของส่วนราชการกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ. ศ. ....  
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงส่วนราชการให้เหมาะสม และไม่เป็  
นภาระแก่งบประมาณ ซึ่งสำนักงานงบประมาณและคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการพิจารณา  
แล้วเห็นชอบด้วย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว และ  
ให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยุบกรมการกำลังสำรองทหารบกและกรมการรักษาดินแดน

จัดตั้งหน่วยบัญชาการกำลังสำรองและศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก

---

## **6. เรื่อง รายงานกิจการ งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่ายขององค์การเพื่อการ ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานกิจการ งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่ายขององค์การเพื่อการ  
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ( ปรส.) สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543  
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว  
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ( ปรส.) จัดตั้ง  
ขึ้นโดยพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยมีทุนประเดิม 500  
ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 3 ประการ คือ

1.1 แก้ไขฟื้นฟูฐานะของบริษัทที่จะถูกระงับการดำเนินกิจการโดยคำสั่งของ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

1.2 ช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกกระงับการดำเนินกิจการ

1.3 ขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการในกรณีที่บริษัทดังกล่าวไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้

## 2. งบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่าย

2.1 งบดุล ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,024.34 ล้านบาท อุปกรณ์สุทธิ จำนวน 14.41 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นจำนวน 4.35 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,043.10 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 49.62 ล้านบาท หนี้สินอื่นจำนวน 1.34 ล้านบาท และส่วนของทุนจำนวน 1,992.14 ล้านบาท ปรสมมีหนี้สินที่ ้อาจจะเกิดในภายหน้า เนื่องจากถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมในคดีต่าง ๆ จำนวน 20 คดี ให้ ปรส ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายรวมประมาณ . 1,552.93 ล้านบาท

2.2 งบรายได้ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยรายได้จำนวน 41.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจำนวน 81.76 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 40.42 ล้านบาท

รายได้ของ ปรส. เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ ประกอบด้วยสินทรัพย์ คือ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุน และอื่น ๆ จำนวน 137.58 ล้านบาท และ ปรส. ได้รับค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของราคาที่ยาได้คิดเป็นจำนวนเงิน 8.53 ล้านบาท ส่วนรายได้ที่เหลือเป็นรายได้จากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปี 2542 ที่รับรู้ค่าที่ปรึกษาและค่าสอบบัญชีสูงกว่าที่จ่ายจริง จำนวน 1.26 ล้านบาท

3. รายงานกิจการของ ปรส. ประจำปี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 โดยจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ปรส. ในข้อ 1 ปรส. ได้ดำเนินกิจการต่าง ๆ แล้วดังนี้

3.1 การจำหน่ายสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่ง โดยสินทรัพย์หลัก มูลค่าตามบัญชีที่จำหน่ายแล้ว 600,243.70 ล้านบาท ปรส ขายโดยวิธีประมูล เป็นเงิน . 150,026.27 ล้านบาท สินทรัพย์ที่มีใช้สินทรัพย์หลัก มูลค่าตามบัญชี 74,012.70 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2543 ปรส ขายโดยวิธีประมูล เป็นเงิน .34,986.90 ล้านบาท ณ วันที่ 29 กันยายน 2543 สถาบันการเงิน 56 แห่ง มีเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวนรวม 263,060.69 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เหลือประมาณ 118,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อของลูกหนี้ที่ได้รับการตัดสินคดีแล้ว ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี ลูกหนี้ที่ขอชำระหนี้ปิดบัญชี และบางส่วนอยู่ระหว่างการติดตามหนี้รวมถึงสินทรัพย์รอง จำนวนหนึ่ง ซึ่งสถาบันการเงินจะติดตามหนี้ให้ได้มากที่สุด ที่เหลือจะนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายต่อไป

3.2 การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดย ปรสได้อนุมัติค่าขอชำระหนี้ปิดบัญชี โดย . ผ่อนผันการคิดดอกเบี้ย จำนวน1,886 ราย เป็นเงิน 6,300 ล้านบาท และการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 33 ล้านบาท

3.3 การลดขนาดสถาบันการเงิน 56 แห่ง เนื่องจากสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง ถูก ระบุรับการดำเนินกิจการและต้องชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการในที่สุด ดังนั้น เมื่อมีการ ขยายทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถาบันการเงินออกไป ปริมาณงานของสถาบันการเงิน ต่าง ๆ จะลดลงตามลำดับ ปรสโดยความร่วมมือของประธานกรรมการ จะทำการ . ลดจำนวนพนักงานและพื้นที่สำนักงานของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่งลง เพื่อลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มากที่สุด

ข้อมูลการลดขนาดของสถาบันการเงิน 56 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 เปรียบเทียบกับ 8 ธันวาคม 2540 ดังนี้

- 1) จำนวนพนักงานลดลงจาก 8,816 คน เหลือ 1,306 คน ลดลง 7,510 คน หรือ ลดลงร้อยละ 85
- 2) พื้นที่สำนักงานลดลงจาก 193,970 ตารางเมตร เหลือ 29,174 ตารางเมตร หรือ ลดลงร้อยละ 85 โดยจะทยอยย้ายที่ทำการของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง มาอยู่ รวมกันใน 3 อาคาร คือ อาคารซีมีค ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท อาคาร เอส จี ทาว เวย์ ถนนราชดำริ และอาคารวานิสสา ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
- 3) ค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนลดลงจากเดือนละ 70.84 ล้านบาท เหลือเดือนละ 6.82 ล้านบาท ลดลงเดือนละ 64.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90

3.4 การจัดสรรเงินคืนเจ้าหนี้และการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย

- 1) คณะกรรมการ ปรสได้แต่ .งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยหนี้และจัดสรรเงินคืน ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ปรสผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี และผู้เชี่ยวชาญทาง . กฎหมาย ซึ่งมีจำนวนรวม 8 คน และที่ปรึกษาอนุกรรมการอีก 2 คน เพื่อทำหน้าที่ วินิจฉัยยอดหนี้ที่พึงขอรับชำระได้ของเจ้าหนี้แต่ละราย ซึ่งขณะนี้ได้วินิจฉัยหนี้ เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
- 2) ผลการวินิจฉัยหนี้จะต้องส่งให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปรสอนุมัติและแจ้งเจ้าหนี้ต่อไป .
- 3) ปรสจะทยอยจัดสรรเงินคืน .เจ้าหนี้ตามกระบวนการของ ปรสจากนั้นนำบริษัท . ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรับหน้าที่ จัดการสินทรัพย์เหล่านั้นต่อไป
- 4) ปัจจุบันมีบริษัทเงินทุน 5 แห่ง ที่ได้โอนหน้าที่การจัดการสินทรัพย์ไปให้กับเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เนื่องจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาดแล้ว ได้แก่ บริษัทเงินทุนเอเชียธนกิจ จำกัด บริษัทเงินทุน (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี (มหาชน) หลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด



บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามซิติ้ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เอฟ จำกัด  
แล (มหาชน)บริษัทเงินทุนธนมาส จำกัด

- 5) ปรสจะให้ผู้ชำระบัญชียื่นขอให้ศาลสั่งล้มละลายบริษัทดังกล่าว เนื่องจากมี .  
เจ้าหนี้บางรายได้ฟ้องร้องคดี และดำเนินการบังคับคดีเพื่อหวังจะได้รับชำระหนี้  
ทั้งหมดและก่อนเจ้าหนี้อื่น ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยเฉพาะกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ดังนั้น  
เพื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการเฉลี่ยหนี้ตามสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ปรส .  
จึงนำบริษัทนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  
แล้ว จะไม่มีเจ้าหนี้รายใดมีสิทธิเหนือเจ้าหนี้อื่น แม้แต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็  
ตาม
- 6) ปรส ทอยอยจัดประชุมเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน .51 แห่ง เพื่อแจ้งยอดหนี้สุดท้าย  
ที่จะจัดสรรให้เจ้าหนี้แต่ละราย สัดส่วนและเงินที่จะได้รับชำระคืน พร้อมทั้ง  
กำหนดวันที่จะจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ โดยจะมีทั้งที่เป็นเงินสดตัวสัญญาใช้เงินของ  
บบส และการแบ่งผลประโยชน์ตามสัญญา .Profit Sharing และ Cashflow  
Sharing

---

## **7. เรื่อง รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอัน เนื่องมาจากการสู้รบบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ รายงานจากกรม  
ประชาสงเคราะห์สรุปความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอันเนื่องมาจาก  
การสู้รบบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก สรุปสาระสำคัญได้  
ดังนี้

### **จังหวัดเชียงราย**

**สถานการณ์** เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 03.00 - 12.00 น .  
มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับกองกำลังพม่า บริเวณวัดกู่เต็งนางยง หมู่ที่1  
ตำบลเวียงผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีลูกกระสุนปืนใหญ่ตกเข้ามาฝั่ง  
ไทยบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่สาย

**ความเสียหาย** ราษฎรเสียชีวิต 3 ราย ชายไทย )1 ราย และชายไทยใหญ่ 2 ราย (   
บ้านเรือนราษฎรในท้องที่ตำบลเวียงผาค่า อำเภอแม่สาย ได้รับความเสียหายรวม  
37 หลัง บ้านเรือนราษฎรไทย)8 หลัง และบ้านเรือนราษฎรชาวไทยใหญ่ 29  
หลัง วัดเสียหายบางส่วน (1 หลัง โรงเรียนเอกชนเสียหาย 2 แห่ง

**การให้ความช่วยเหลือ** ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัด เชียงราย โดยสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด ได้ให้การช่วยเหลือแก่ราษฎร ไทยด้านประชาสงเคราะห์ รวมเป็นเงิน 109,500 บาท ดังนี้ ช่วยเหลือค่าจัดการ ศพ 1 ราย เป็นเงิน 12,000 บาท ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายบางส่วน 7 หลัง เป็นเงิน 64,500 บาท ค่าวัสดุสร้างบ้านเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท

**สถานการณ์ปัจจุบัน** ทหารไทย และทหารพม่า ยังคงตึงกำลังบริเวณแนวชายแดน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง แต่ยังไม่พบเหตุการณ์รุนแรง และมี ผลกระทบกับราษฎรไทยที่อาศัยบริเวณแนวชายแดนมากนัก

## จังหวัดตาก

**สถานการณ์** เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 ที่บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอ แม่สอด ราษฎรไทยถูกยิงขณะหาปลาริมฝั่งแม่น้ำเมย จำนวน 1 ราย กระสุนถูกบัน เหวทะลุสะโพกซ้าย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด ขณะนี้อาการอยู่ใน ชั้นปลอดภัย และผู้บาดเจ็บไม่ขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ

---

## **8. เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามที่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ แล้วมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ดังนี้

อนุมัติให้ใช้จำนวนการอนุญาตที่เหลืออยู่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว และ กัมพูชาใน 37 จังหวัดเดิมที่อนุญาตไว้ จำนวน 7,028 คน ทำงานได้ใน 18 กิจการเดิมที่กำหนดไว้เฉพาะในส่วนของกิจการที่ยังมีความต้องการเพิ่มจาก จำนวนการอนุญาตที่เหลืออยู่ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2544 โดยมอบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง คณะทำงาน ศึกษา และพิจารณาวางหลักเกณฑ์การใช้แรงงานต่างด้าวในระยะ ยาวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2544

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอว่า

ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 แล้วปรากฏว่ามีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานทั้งสิ้น รวม 99,656 คน จากจำนวนการอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จำนวน 106,684 คน จึงทำให้มีจำนวนการอนุญาตเหลืออยู่อีก 7,028 คน ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการดังกล่าวได้มีการร้องเรียนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสมาคมต่าง ๆ ที่ยังคงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มอีก

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่องภาวะการขาดแคลนแรงงานกรรมกรในประเทศไทย ปี 2543 โดย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า มีความต้องการแรงงานกรรมกรต่างด้าว รวม 788,215 คน ในหมวดต่าง ๆ เช่น หมวดเกษตรกรรม หมวดการผลิต และหมวดการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจังหวัดที่มีความขาดแคลนแรงงานสูง ได้แก่ ตาก ระนอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และพังงา นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังมี ความต้องการแรงงานต่างด้าวในกิจการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาทำงานได้ 1 ปี ในพื้นที่ 37 จังหวัด 18 กิจการ จำนวน 106,684 คน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2544 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ เรื่องการประกันตัว การตรวจสุขภาพ และการออกใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2543

---

## **9. เรื่อง การจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการทางการทูต เพื่อให้ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อนึ่ง ความตกลงฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม โดยความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปี และจะมีผลใช้บังคับจากนั้นเป็นระยะเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติจนกว่าภาคีสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกความตกลงฯ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะให้มีการลงนามความตกลงฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเวลาจัดงาน

แสดงสินค้า Thailand Exhibition 2001 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2544 ณ นคร  
โจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจเดินทางเยือนสาธารณรัฐ  
แอฟริกาใต้เพื่อเปิดงานดังกล่าว

---

## **10. เรื่อง กรมไปรษณีย์โทรเลขขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสหภาพวิทย วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมไปรษณีย์โทรเลขขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสหภาพวิทย  
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Union of Radio Science หรือ URSI)  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า กรมไปรษณีย์โทรเลขได้พิจารณาทบทุนการเป็นสมาชิก  
ของ URSI แล้ว เห็นว่า การที่กรมไปรษณีย์โทรเลขเข้าเป็นสมาชิกของ URSI โดยไม่มี  
คณะกรรมการแห่งชาติ (National Committee) รองรับเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในสาขาต่าง  
ๆ ภายในประเทศ จึงทำได้เพียงติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกจากผล  
การประชุมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากร รวมทั้งปัญหาด้านอุปกรณ์และห้อง  
วิจัย เนื่องจากไม่มีศูนย์หรือห้องปฏิบัติการซึ่งจะทำหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านวิทย  
วิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมในขอบเขตสาขาต่าง ๆ ที่ URSI ทำการศึกษา ไม่สามารถ  
ทำงานประสานงานกับ URSI ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร

---

## **11. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ( กำหนดอัตราภาษี รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า)**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(กำหนดอัตราภาษีรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า) ที่ค้างการพิจารณาของสภา  
ผู้แทนราษฎรชุดก่อน วาระที่ 1 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ  
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ้นวันที่ 4  
เมษายน 2544 ต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าหรือ  
พลังงานประเภทอื่นที่มีใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษี  
ประจำปีท้ายพระราชบัญญัติ) โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11) ของอัตราภาษีประจำปี  
ท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ. ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  
( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524

"(11) รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าหรือพลังงานประเภทอื่นที่มีใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในให้เก็บภาษีในอัตราดังต่อไปนี้  
(ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรากึ่งหนึ่งของ (2)  
(ข) รถอื่นนอกจาก ( ก) ให้เก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตาม (3) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) แล้วแต่กรณี"

---

## **12. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตามมาตรการจูงใจในการประหยัดในภาครัฐของส่วนราชการต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 - มกราคม 2544 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2540 สรุปได้ดังนี้

ส่วนราชการที่ไม่สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานศาลยุติธรรม

ส่วนราชการที่ไม่สามารถลดการใช้น้ำประปาได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานศาลยุติธรรม

ในภาพรวมส่วนราชการหลายแห่งไม่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาลงจากเดิม 10% ได้ โดยได้รายงานสภาพปัญหาดังกล่าวว่า เนื่องจากภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งมีความจำเป็นของสภาพการดำเนินงานต่างกันมีการปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ มีการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายงานเพิ่มขึ้น การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

---

### **13. เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และร่างกฎ ก.พ . ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ . 2535 ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และร่างกฎ ก.พ. ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และให้ใช้หลักการเดียวกันนี้กับข้าราชการ ทุกประเภทในสังกัดฝ่ายบริหาร

ร่างกฎ กออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ (.... .ศ.พ) .. ฉบับที่ .พ.  
.ศ.ข้าราชการพลเรือน พ2535 ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้เงินเพิ่มพิเศษ ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการกับลูกจ้างของส่วนราชการไปพร้อมกันด้วย โดยให้ใช้หลักการเดียวกับข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและระบบค่าตอบแทนภาครัฐให้เกิดความเป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพและสามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของข้าราชการและราชการสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 เพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบค่าตอบแทนภาครัฐตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยเห็นว่าควรแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะยาว ต้องปฏิรูประบบค่าตอบแทนภาครัฐทั้งระบบในภาพรวมครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดยแยกระบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนได้ ในกรณีนี้ต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง ปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาและใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านบาท จึงควรดำเนินการเมื่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคงแล้ว

ระยะสั้น ต้องเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการโดยการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และผูกการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ

ให้รางวัลกับ เพื่อให้ "งานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น" หรือ "งานที่เกิดผลดีขึ้น" ข้าราชการต้นตัวในการปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลดีต่อเนื่อง ถึงภาคเอกชนและประชาชนเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ ให้เร่งจัดทำข้อเสนอ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ซึ่งเป็นแนวทางระยะ สั้นก่อน

ต่อมาสำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา และ ก.พ. ได้มี มติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2544 เห็นชอบให้ดำเนินการปฏิรูประบบค่าตอบแทนภาครัฐตาม แนวทางระยะสั้น ตามข้อ 2 ก่อน และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยให้ใช้ หลักการเดียวกันนี้กับข้าราชการทุกประเภทในสังกัดฝ่ายบริหาร เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการ อัยการ เป็นต้น และได้ยกร่างกฎ ก.พ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อ ประกอบการพิจารณาให้นำเนื้องความชอบแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เป็นไปตาม ผลงานและผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้ทุกส่วนราชการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดทำเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ งานที่เป็นรูปธรรม จัดทำข้อตกลงผลงาน
2. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม และครั้งที่สอง เดือนเมษายน - กันยายน
3. ให้จ่ายค่าตอบแทนตามผลสัมฤทธิ์ คือ จ่ายให้กับ "งานที่เกิดผลดีขึ้น" หรือ "งานที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น" โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ
  - 3.1 จ่ายตามผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ผู้มีผลงานและมีผลสำเร็จของงานเท่านั้นที่จะ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ
  - 3.2 จ่ายทันทีที่ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยให้เลื่อนขั้นเงินเดือนตาม ผลงานและผลสัมฤทธิ์ปีละ 2 ครั้ง สอดรับกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - 3.3 ให้การตอบแทนต่อผู้ที่สร้างผลงานดีเด่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเงินรางวัล ประจำปีเป็นมูลค่าไม่เกินเงินเดือนหนึ่งเดือน
4. ให้มีคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำ และกำกับให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 1 - 3 และให้นำ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการมาใช้โดยอนุโลม ตลอดจนให้ถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ

ที่ต้องพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการตามหลักคุณธรรมบนพื้นฐานของประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่า นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยในระยะแรกให้คณะกรรมการตรวจสอบระดับกระทรวงซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ทำหน้าที่ดังกล่าว และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบระดับกรมเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ดังกล่าวในระยะต่อไป

5. ให้ปรับปรุงระบบการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามผลสัมฤทธิ์โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 และให้กำหนดกรอบวงเงินการเลื่อนชั้นเงินเดือน ดังนี้

5.1 การเลื่อนชั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ให้มีโควตาการเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสำหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และ

5.2 การเลื่อนชั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ให้เลื่อนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน มาหักออกก่อน ในการนี้ ต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย ให้มีเงินรางวัลประจำปีจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544

ทั้งนี้ ให้นำเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการและเงินที่ส่วนราชการประหยัดได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น หากยังไม่พอ จึงใช้งบกลาง

6. มอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ไปดำเนินการ ดังนี้

6.1 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับกฎ ก.พ.

6.2 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามผลสัมฤทธิ์ปีละ 2 ครั้ง

6.3 ให้จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำข้อตกลงผลงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการจัดกรอบโควตาการให้เงินรางวัลประจำปี



- 6.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบระดับกระทรวงทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของส่วน ราชการต่าง ๆ
- 6.5 ให้กระทรวงการคลังยกร่างพระราชกฤษฎีกาหรือระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อ จ่ายเงินตอบแทนพิเศษ และเพื่อจ่ายเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนจัดทำข้อเสนอ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับกรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
- 6.6 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ

สาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ. มีดังนี้

กฎ กนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา .พ.

ให้ยกเลิกกฎ ก ฉบับที่ .พ.10 (พ .ศ.2538) และกฎ ก ฉบับที่ .พ.14 (พ .ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2535 ว่าด้วย การเลื่อนขั้นเงินเดือน

กำหนดนิยามคำว่า "อธิบดี" และ "ครึ่งปีที่แล้วมา" "ครึ่งปีหลัง" "ครึ่งปีแรก" "ปี"

ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนี้ .พ.กำหนดท้ายกฎ ก .พ.

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เลื่อนปีละสอง ครั้ง

กำหนดหลักเกณฑ์ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งขึ้นในแต่ละครั้ง

กำหนดบทเฉพาะกาล เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกรอการเลื่อนขั้น เงินเดือนไว้ก่อน และการนำผลการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ผ่านมาประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ กนี้ .พ.

---

## **14. เรื่อง มาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องมาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (คกก. 5) เสนอแล้วมีมติเห็นชอบใน

หลักการมาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากสภาพการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ยังคงมีปริมาณอสังหาริมทรัพย์ส่วนเกินอยู่มาก ในขณะที่กำลังซื้อของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ การฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ อันจะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วย วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## 1. มาตรการด้านภาษี

1.1 การหักลดหย่อนเงินที่ใช้ซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุด กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือตามสัญญาซื้อที่ดินพร้อมทั้งทำสัญญาจ้างสร้างอาคารลงบนที่ดิน สามารถนำเงินดาวน์หรือเงินค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมาหักเป็นค่าลดหย่อนพิเศษเพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(1) ต้องเป็นการจ่ายค่าซื้อ หรือผ่อนชำระราคาตามสัญญา เฉพาะส่วนที่มีการจ่าย ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับ โดยจะได้รับสิทธิ คือ

1) กรณีเป็นการจ่ายค่าซื้ออาคารฯ ตามราคาที่ยกเลิกกันทั้งจำนวนในคราวเดียวเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเงินได้ที่จ่ายไปนั้นต้องเป็นของผู้มีเงินได้เอง โดยมีใช้เป็นเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมเงินจากผู้อื่น โดยได้รับสิทธิปีละครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีภาษีที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

2) กรณีเป็นการผ่อนชำระราคาซื้ออาคารฯ ให้ได้รับสิทธิเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ในปีภาษีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์

(2) ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลเริ่มบังคับใช้

(3) อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ซื้อมานั้น ผู้มีสิทธิหักลดหย่อนจะต้องเป็นผู้ซื้อที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาก่อน ในช่วง 1 ปี ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และผู้มีสิทธิหักลดหย่อนต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลายาวไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่มีกรรมสิทธิ์

- (4) สิทธิในการหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ให้ใช้สำหรับการซื้อ อสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว สำหรับผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะมีคู่สมรสด้วยหรือไม่ก็ตาม

1.2 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น (Initial Allowance) สำหรับการซื้อ อาคารถาวรเป็นกรณีพิเศษ กำหนดให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารถาวร สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา เบื้องต้นได้ ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนที่ซื้อ มาสำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้ทยอยหักได้ 20 ปี ตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- (1) ต้องเป็นอาคารถาวรที่ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
- (2) ต้องเป็นอาคารถาวรที่ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาเพื่อใช้ในกิจการของ ตนเองโดยมิใช่เพื่อขาย

## 2. มาตรการด้านการเงิน

การสร้างอุปสงค์ในกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ แน่นอเนนและมั่นคง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดจะให้สินเชื่อในวงเงิน 100% ของราคาประเมินหรือตามราคาซื้อขาย ซึ่งธนาคารจะประกาศรายละเอียดเงื่อนไขการให้ สินเชื่อต่อไป ในขั้นนี้ คาดว่าอุปสงค์จากบุคลากรภาครัฐจะมีประมาณ 132,000 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับสวัสดิการในรูปค่าเช่าบ้านเป็นเงินประมาณ 3,183 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

---

## 15. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2544 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2544) ปรากฏว่ามีการเบิก จ่ายเงินทั้งสิ้น 326,007.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.82 ของวงเงินงบประมาณ (910,000 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงระยะเวลา เดียวกันกับปีงบประมาณก่อนปรากฏว่ามีอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 0.82

---

## 16. เรื่อง การลงนามในคำประกาศเนื่องในปีแห่งสุขภาพจิต

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการลงนามประกาศร่วมรณรงค์ปีแห่งสุขภาพจิตตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานวันอนามัยโลก เนื่องในปีแห่งสุขภาพจิตขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544 ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ โดยมีการลงนามในคำประกาศร่วมรณรงค์ในปีแห่งสุขภาพจิตดังกล่าว นับเป็นการร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเนื่องในวันอนามัยโลก

---

## **17. เรื่อง การกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinance) ในปีงบประมาณ 2544**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinance) ในปีงบประมาณ 2544 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กู้เงินจำนวน (.กทพ )2,940 ล้านบาท จากตลาดการเงินภายในประเทศโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 26 เมษายน 2544

อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ให้กระทรวงมหาดไทยเข้ากำกับดูแล กทพอย่างใกล้ชิดและหามาตรการปรับปรุง . อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีฐานะการเงินที่ดีและมั่นคงขึ้น .การดำเนินการของ กทพ

ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการดำเนินการด้วย

---

## **18. เรื่อง แต่งตั้ง**

### **1. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ของกระทรวงการคลัง**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับการขอของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 18 คณะ จากที่แต่งตั้งไว้ 27 คณะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการพิจารณาการนำเงินคงคลังไปซื้อเงินตราและหลักทรัพย์ต่างประเทศ

คณะกรรมการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ

คณะกรรมการดำเนินการเขตการค้าเสรีอาเซียน

คณะกรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบภาวะวิกฤต

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน คณะกรรมการนี้จะเสร็จ )  
สิ้นภารกิจ ในวันที่ 31 มีนาคม 2544 และหลังจากนั้นจะยกเลิกไป(

คณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดย่อม และประชาชน

คณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด  
ย่อม และประชาชน

คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง คูเมือง -

คณะกรรมการพิจารณาการขาย การแลกเปลี่ยน การให้การจำหน่ายจ่ายโอน หรือ  
จัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่พิเศษ

คณะกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ  
บำบัดรักษาโรค

คณะกรรมการพิจารณาสีทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบในภาคราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบในภาคราชการ

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสิทธิการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในเขตพื้นที่ที่มีการ  
ประกาศใช้กฎอัยการศึก

คณะกรรมการพิทักษ์อัตราศาลทหาร

## **2. คณะกรรมการที่มีความจำเป็นให้คงอยู่หรือยกเลิก ของกระทรวงพาณิชย์**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับการขอคงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
จำนวน 6 คณะ จากที่แต่งตั้งไว้ 10 คณะ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คือ

คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการนโยบายอาหาร

คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชาวไทยในต่างประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ .ศ .  
2535

คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง

คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน

สำหรับคณะกรรมการที่ยกเลิก จำนวน 4 คณะ คือ

คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

คณะกรรมการประสานงานการค้าบริการ (.กปบ )

คณะกรรมการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดภาระการส่งออก

คณะกรรมการรักษาและปกป้องประโยชน์ทางการค้า

### **3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้ง นายนิกร เวชภูติ รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการที่ดิน ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชข) กรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2543

### **4. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้รับโอน นายไกรสร บารมีอวยชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี ซึ่งคณะกรรมการตุลาการ และ ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบในการโอนข้าราชการตุลาการดังกล่าวด้วยแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

### **5. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 กระทรวงสาธารณสุข**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้ง นายสุขวัฒน์ วัฒนาศิษฐาน นายแพทย์ 10 ขช ( ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 11

วช (ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2543

## **6. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ( ราชบัณฑิตยสถาน) เสนอ เกี่ยวกับการขอคงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 36 คณะ จากที่แต่งตั้งไว้ 42 คณะ คือ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ดนตรีสากล คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาศาสตร์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วรรณกรรม คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะกรรมการบัญญัติศัพท์สัตววิทยา คณะกรรมการบัญญัติศัพท์สัตววิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา คณะกรรมการชำระพจนานุกรม คณะกรรมการจัดทำอนุกรมวิธานพืช คณะกรรมการจัดทำอนุกรมวิธานสัตว์ คณะกรรมการจัดทำอักษรานุกรมภูมิศาสตร์ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดทำศัพท์วรรณกรรมไทย คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล และ คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย

## **7. ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 89/2544 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ นายสำราญ ภูอนันตานนท์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

---

## **19. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน ตามที่คณะกรรมการ  
แก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคน  
จน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานฯ เสนอ สรุปได้ดังนี้  
(เอกสารแนบท้าย)

---